



กอด 116-2

7 กค 65

15.35

ด่วนที่สุด

ที่ คค (ปคร.) ๐๒๐๑/๒๕๖๕



กระทรวงคมนาคม

๓๘ ถนนราชดำเนินนอก กทม. ๑๐๑๐๐

๗ กันยายน ๒๕๖๕

เรื่อง ขอความเห็นชอบการเสนอตัวขอเป็นเจ้าของภาพการจัดการแข่งขันวิ่งเทรลระดับนานาชาติ รายการ Thailand By UTMB

เรียน เลขาธิการคณะรัฐมนตรี

อ้างถึง หนังสือสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ด่วนที่สุด ที่ นร ๐๕๐๖/ว(ล) ๒๐๗๒๐ ลงวันที่ ๒๒ สิงหาคม ๒๕๖๕

ตามหนังสือที่อ้างถึง สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีขอให้กระทรวงคมนาคมพิจารณาเสนอความเห็นในส่วนที่เกี่ยวข้องเพื่อประกอบการพิจารณาของคณะรัฐมนตรี เรื่อง การเสนอตัวขอเป็นเจ้าของภาพการจัดการแข่งขันวิ่งเทรลระดับนานาชาติ รายการ Thailand By UTMB ของกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ความละเอียดแจ้งแล้ว นั้น

กระทรวงคมนาคมพิจารณาแล้วเห็นว่า ข้อเสนอของกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาในการเสนอตัวขอเป็นเจ้าของภาพการจัดการแข่งขันวิ่งเทรลฯ จะมีส่วนสนับสนุนการสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจจากการพัฒนาการกีฬาดังกล่าวได้อย่างเป็นรูปธรรม ซึ่งจะช่วยกระตุ้นให้เกิดการเดินทางเพื่อการท่องเที่ยว การออกกกำลังกาย และการเล่นกีฬาด้วยการวิ่งเทรล โดยเฉพาะในพื้นที่จัดงานทั้ง ๒ แห่ง (ดอยอินทนนท์ จังหวัดเชียงใหม่ และอำเภอเบตง จังหวัดยะลา) เกิดการบูรณาการร่วมกันทำงานจากหลายภาคส่วน ทำให้ชุมชนในพื้นที่ได้รับประโยชน์ส่งผลกระทบต่อชุมชนขนาดเล็กในเชิงบวก และแสดงให้เห็นถึงศักยภาพการรองรับในด้านต่าง ๆ เช่น ความพร้อมของสถานที่ การจัดการด้านสาธารณสุขและด้านกีฬาในรูปแบบ New Normal รวมทั้งความสะดวกในระบบการคมนาคมขนส่ง เพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้แก่นักท่องเที่ยวต่างชาติ และทำให้ประเทศไทยเป็นที่รู้จักและยอมรับจากนานาชาติในการเป็นเจ้าภาพจัดงานแข่งขันกีฬาระดับโลกมากขึ้น จึงเห็นสมควรนำเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาตามที่กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาเสนอ โดยกระทรวงคมนาคมยินดีให้การสนับสนุนและจัดสิ่งอำนวยความสะดวกในพื้นที่ที่รับผิดชอบหากได้รับการติดต่อประสานงานจากกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ทั้งนี้ ให้ปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ และมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดนำเสนอความเห็นประกอบการพิจารณาของคณะรัฐมนตรีต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

(นายศักดิ์สยาม ชิดชอบ)

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม

สำนักงานปลัดกระทรวงคมนาคม กองกลาง

โทรศัพท์ ๐ ๒๒๘๓ ๓๐๗๗ (ทีพียูธิดา)

โทรสาร ๐ ๒๒๘๑ ๓๑๑๐

ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ chorgor.1208@gmail.com